

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส  
อธิการบดี มก. รับอิสริยาภรณ์จากฝรั่งเศส

ฯพณฯ โฌรองต์ โอแบล็ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย มอบ  
อิสริยาภรณ์ Ordres des Palmes Académiques ชั้น Commandeur แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  
อิมพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมอบอิสริยาภรณ์ Ordres des Palmes  
Académiques ชั้น Chevalier แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์ ธนเศรษฐกร รองอธิการบดี  
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 ณ ทำเนียบ  
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร



Ordres des Palmes Académiques เป็นอิสริยาภรณ์ที่จักรพรรดินโปเลียนที่ 1 ได้จัดทำขึ้น  
เพื่อ มอบให้เป็นเครื่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่มีคุณูปการในด้านการศึกษา มาเป็นเวลาเกือบ 200 ปี



ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการศึกษาวิจัย และมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันต่าง ๆ ในฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่องหลายสาขา ภายใต้ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORAS Center) และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ สาขาเกษตร (เช่น การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตฝ้าย ยางพารา การพัฒนาระบบเกษตรกรรม การจัดการชลประทาน ระบบนิเวศเกษตร เป็นต้น) อุตสาหกรรมเกษตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ การผังเมือง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมการบิน การสอนภาษาฝรั่งเศส รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้ขยายความร่วมมือไปสู่ระดับภูมิภาค โดยพัฒนาเครือข่ายการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการวิจัยกับสถาบันต่างๆ ของรัฐและเอกชน สามารถผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ตลอดจนผลิตผลงานทางวิชาการร่วมกันเป็นจำนวนมาก โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันที่มีจำนวนโครงการวิจัยความร่วมมือระหว่างกันมากที่สุด และยังมีนักวิจัยของสถาบันทางวิชาการฝรั่งเศสปฏิบัติงานประจำ ณ มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศของไทย

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดตั้ง "ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการ ไทย-ฝรั่งเศส" ขึ้น เพื่อประสานการดำเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันต่างๆ ของฝรั่งเศส ซึ่งการได้รับมอบอิสริยาภรณ์จากรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงผลแห่งการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันให้เข้มแข็งในอนาคต